

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๗๙๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๘๓๗
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว ไปให้ ก.ค.ศ. พิจารณาดำเนินการแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าเนื่องจากมีข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่จะครบเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓๙๙ ราย
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดส่งบัญชีรายชื่อไปให้สำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อขอทราบผล
การพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการฯ แล้ว ประกอบกับ เพื่อเป็นการเตรียมรองรับการทราบผล
การพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกไปให้ ก.ค.ศ. พิจารณาทุกรายของสำนักงาน ก.ค.ศ.
และเพื่อให้สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษดำเนินการแจ้งให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทราบ เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็ว หากรายใด เมื่อได้รับทราบผล
การพิจารณาแล้วเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน ในกรณี que เห็นว่าการพิจารณานั้นคลาดเคลื่อน
จากข้อเท็จจริง และประสงค์ขอทบทวนผลการพิจารณาของ ก.ค.ศ. ให้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา โดยส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อจะได้เสนอให้สำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาดำเนินการโดยด่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๗๔-๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๗๕